

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

\*\* \*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายปริญญา สุวรรณศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒	นายสมยศ ไชยนันตา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๓	นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔	นายไฉน ชัชวาลย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕	นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๖	นางสมพร สีเขียว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗	นายนเรศน์ ถาวร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๘	นายสุพรรณ ทราญหล้า	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙	นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง	ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๑๐	นายศักดิ์ดา อุปคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๑๑	นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

**ผู้ไม่มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายไพโรจน์ สุขคำเมือง	นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๒	นายวสันต์ ปราบพุกจา	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๓	นายदनัย เมืองผืน	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๔	นายชาติรี รัตนประทีป	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๕	ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ ตั้งตรง	ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๖	นางพิชชาภา วงศ์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗	นางรัชนี้อย์ สุขประเสริฐ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘	นายทวิช จำปาวาน	ผู้อำนวยการกองช่าง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา - เรื่องอุทกภัยที่ผ่านมา เกิดน้ำท่วมหลายจุด หลายหมู่บ้าน เนื่องจากฝนตกหนักเป็นอย่างมาก หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบ บางจุดเกี่ยวกับเหมืองฝาย นาข้าว

นายกเทศมนตรี - เรื่องน้ำหลาก น้ำท่วมที่ผ่านมา มีความเสียหายจากน้ำหลายจุด ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ ในส่วนของเทศบาลก็ขอให้ท่านได้สำรวจพื้นที่ของท่านด้วย หากตรงไหนได้รับผลกระทบจะได้ให้ช่างออกไปสำรวจ และให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือชาวบ้าน

ประธานสภา - ประธานให้ผู้ใหญ่บ้านเขียนคำร้องพร้อมรวบรวมเอกสารมา เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจให้ความช่วยเหลือต่อไป

#### - ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประธานสภา - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ประธานสภา - มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาอีกหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)

ประธานสภา - ในวาระนี้มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งกระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ กระทู้ถามทั่วไป และกระทู้ถามด่วน การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจงหรือดำเนินการโดยทันที ส่วนกระทู้ถามทั่วไปต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา และประธานสภาส่งกระทู้ไปยังผู้บริหารเพื่อเตรียมตอบและบรรจุเข้าไปในวาระภายใน ๗ วันนับจากวันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร ซึ่งกระทู้ถามที่สมาชิกสภาได้ตั้งกระทู้ถามมาถือว่าเป็นกระทู้ถามทั่วไป การยื่นกระทู้ถามจะต้องทำเป็นหนังสือยื่นล่วงหน้าต่อประธานสภา เพื่อสอบถามนายกเทศมนตรี และประธานสภาจะต้องแจ้งกระทู้ถามนั้นต่อนายกเทศมนตรีเพื่อให้นายกเทศมนตรีตอบคำถามในเวลาอันสมควร แต่กระทู้ถามของสมาชิกสภาได้ยื่นมาในวันนี้ก่อนการประชุมสภา ดังนั้นท่านนายกฯ จะตอบคำถามหรือไม่ก็ได้ สำหรับกระทู้ของนายศักดิ์ดา อุปคำ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ได้กระทู้ถามมา ๒ ข้อ คือ ถนน คสล. ซอยบ้านนางพิศมัย สันบุญเป็ง บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง และถนน คสล. ไหล่ทางที่ได้ทำมาภายในหมู่ ๓ บ้านแม่ฮาว ได้ทำการเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง เชิญ สท.ศักดิ์ดา อุปคำ ได้ชี้แจงรายละเอียดของกระทู้ถามอีกครั้ง และเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง ซึ่งท่านจะตอบคำถามหรือไม่ตอบก็ได้

นายศักดิ์ดา - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศักดิ์ดา อุปคำ สมาชิกสภาเขต ๑ ได้ยื่นกระทู้ถาม ๒ ข้อ ข้อที่ ๑ คือ ถนน คสล. ซอยบ้านนางพิศมัย สันบุญเป็ง นั้นตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๘ ท่านได้ระบุความยาวไว้ว่า ๑๘๐ เมตร แต่พอในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่านได้ก่อสร้างถนนแค่ ๑๐๐ เมตร จึงอยากทราบว่าท่านก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงต่าง ๆ ต้องผ่านสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่ ทำไมไม่เห็นมีการเสนอเข้าที่สภา ท่านอาจารย์พิศมัยฯ ได้อาศัยอยู่ติดกับถนนสายดังกล่าว ก็ฝากสอบถามมา ส่วนข้อที่ ๒ เรื่องไหล่ทางซอยบ้านนายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ท่านทำเสร็จแล้วหรือยัง ทำไมไม่เห็นมีการดำเนินการถมไหล่ทางเลย

นายกเทศมนตรี - ถนน คสล. ซอยบ้านนางพิศมัย สันบุญเป็ง ได้ทราบมาว่า สมาชิกสภาในเขตไม่ดูแล การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมา ซึ่งสภาฯ ได้ให้ความสำคัญเหมือนกันทุกหมู่บ้าน จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ถนนสายนี้ในแผนพัฒนาฯ นั้น มีความยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร แต่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ๑๐๐.๐๐ เมตร ส่วนในเรื่องไหล่ทางถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ตามแบบแปลนในเทศบัญญัติฯ ไม่มีไหล่ทาง

นายศักดิ์ดา - ผมสอบถามในเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ต้องใช้อำนาจสภาเป็นหลัก ถนนจากความยาว ๑๘๐ เมตร เหลือ ๑๐๐ เมตร ได้ใช้อำนาจสภาในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แต่ทำไมไม่เห็นเข้าสภา

ปลัดเทศบาล - ถ้าเป็นแผนฯ ไม่ได้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ก็ตามที่เสนอมา แต่ถ้าตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ และการโอนเงินงบประมาณฯ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณงาน คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจของสภาฯ แต่ถนนสายบ้านนางพิศมัย สันบุญเป็ง นั้น ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ มีระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร ถูกต้องแล้ว

นายวสันต์ - เรื่องของถนน ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ความจริงคือถนนยาว ๑๘๐ เมตร แต่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตั้งไว้เพียง ๑๐๐.๐๐ เมตร ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

นายศักดิ์ดา - ไหล่ทางคือซอยบ้านนายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ไม่มีไหล่ทาง ได้มีการตรวจรับงานหรือยัง

นายทวิช - ซอยบ้านนายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่มีไหล่ทางตั้งแต่แรก ช่างผู้รับเหมาทำถูกต้องตามแบบทุกอย่างครับ ส่วนกระทู้ถามข้อแรก ต้องขออธิบายให้เข้าใจว่า ตอนทำแผนพัฒนาถนนยาว ๑๘๐ เมตร แต่ตอนทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาอนุมัติทำแค่ ๑๐๐ เมตร ซึ่งการก่อสร้างถูกต้องตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกประการเรียบร้อยแล้ว

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ยุติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

- ประธานสภา - ในวาระนี้เป็นการแปรญัตติ ซึ่งเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๗ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียดต่อสภา
- นางสุภาภรณ์ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอเรียนชี้แจงในที่ประชุมสภาเพื่อได้รับทราบ ว่า คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า ภายในกำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา ๔ วัน จำนวน ๒๘ ชั่วโมง ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา จำนวน ๑ ท่าน คือ นายศักดิ์ดา อุปคำ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ได้เสนอคำขอแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ข้อ โดยขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ข้อ ๑.๕ หน้า ๓๑ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ และรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปฯ หน้า ๑๐๓ ข้อ ๒.๑.๔ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จากงบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๑๖,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๗๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑,๑๔๖,๐๐๐.-บาท คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาคำขอแปรญัตติของนายศักดิ์ดา อุปคำ แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับลดลงตามขอแปรญัตติดังกล่าว ด้วยเสียง ๗ เสียง และคณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างรอบคอบแล้ว มีมติยืนตามร่างเดิมทุกประการนอกเหนือจากคำแปรญัตติของนายศักดิ์ดา อุปคำ ด้วยเสียง ๗ เสียง จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อดำเนินการพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป ขอขอบคุณค่ะ
- ประธานสภา - เชิญท่านปลัดเทศบาลได้อธิบายชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบระเบียบ ข้อกฎหมาย ก่อนที่จะมีการอภิปราย
- ปลัดเทศบาล - การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในวาระที่ ๒ นี้ ให้ที่ประชุมปรึกษาเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น ข้ออื่นถ้าไม่มีการแปรญัตติจะไม่มีการอภิปรายนอกเหนือจากที่มีการแปรญัตติอีก ข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไขแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สภาได้พิจารณาโดยอภิปรายเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข และสุดท้ายลงมติ หากสภามีมติเห็นด้วยกับคำขอแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข จำนวนเงินก็จะต้องลดไปตามที่ขอแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข หากสภาฯ มีมติไม่เห็นด้วยกับข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข จำนวนเงินก็จะตั้งในร่างเทศบัญญัติฯ นั้นตามร่างเดิม
- ประธานสภา - ท่านปลัดได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าใจแล้ว ต่อไปเชิญ สท.ศักดิ์ดา อุปคำ ได้อธิบายชี้แจงในที่ประชุมสภา ตามที่ท่านได้ยื่นแปรญัตติ
- นายศักดิ์ดา - วันที่มีการประชุม แล้วผมได้ยื่นแปรญัตติ ผมปราศจากอคติ ไม่มีการล้อบบี้ ผมทำด้วยความโปร่งใส ทำเพื่อประชาชน ข้อที่ผมยื่นคำขอแปรญัตติ ได้ตรวจสอบแล้วว่ารายการที่ขอแปรญัตติปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้ที่ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท แล้วปีนี้ตั้งไว้ที่ ๑,๔๑๖,๐๐๐.-บาท ซึ่งมีมากขึ้นเกินความจำเป็น ทำให้งบประมาณพื้นฐานที่จะไปทำให้พี่น้องประชาชนงบประมาณลดลงอย่างมาก เหลือแค่สี่ล้านกว่าบาท ผมเห็นแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงขอแปรญัตติในหมวดนี้ลง ผมทำด้วยความ

จริงใจต่อประชาชน ด้วยเกียรติของสมาชิกสภา อยากให้งบประมาณนำไปสู่ประชาชนในพื้นที่เต็มที่ปราศจากอคติครับ

ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายครับ

นายปริญญา - ผมเห็นด้วยกับ สท.ศักดิ์ดา และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทุกท่านที่ได้เสนอความคิดเห็นมา ไม่ว่าจะ สท.สุพรรณ, สท.นเรศน์, สท.สมพร ผมได้อ่านบันทึกความคิดเห็นและรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เห็นว่ามีเหตุผล ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

นายสุพรรณ - ผมว่าที่เราได้ประชุมแปรรูปที่ดินวันนั้น เราไม่ได้ฟังความคิดเห็น ความจำเป็นของผู้บริหารว่าตั้งงบประมาณด้านนี้มีเหตุผลอะไร

นางสมพร - ตามที่ข้าพเจ้าได้ประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินวันนั้น อยากทราบว่าผู้บริหารต้องการคนเพิ่มในรายการนี้ไปทำงานอะไร ก็ขอให้ท่านผู้บริหารชี้แจง แสดงความคิดเห็นของท่าน ถ้าตั้งงบประมาณตรงนี้ลงแล้วตกไปเป็นเงินสะสมก็ดี แต่ถ้าตัดแล้วเงินหายไปเลย ไม่ได้ตกเป็นเงินสะสมก็เสียความคิดว่าตั้งไว้เพื่อจ้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้าน ชุมชน แต่ก็ขอให้จ้างคนที่มีคุณภาพจ้างประจำจุดนั้นเลย รับผิดชอบจุดนั้นไปเลย สมาชิกสภาทุกท่านขอให้คิดก่อน ไม่ได้เอาเหตุผลส่วนตัวมาทำ ดิฉันเคยอยู่ในส่วนของคณะผู้บริหารมาก่อน บางทีบางงานไม่สามารถที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าได้ทุกอย่าง มันต้องรีบทำตามนโยบายที่ได้รับมา จึงเห็นด้วยกับทางบริหารมากกว่า แต่ถ้าจะจ้างคนก็ขอให้จ้างคนที่มีคุณภาพ

- **นายศักดิ์ดา อุปคำ ได้ออกจากห้องประชุมสภา เวลา ๑๐.๒๗ น.**

นายกเทศมนตรี - ในการทำงาน การบริหารงาน งบประมาณไม่เพียงพอกับการบริหารแน่นอน ทุกวันนี้การทำงานบริหารของเทศบาล มีการรับผิดชอบมากขึ้น โดยเฉพาะปีนี้เกี่ยวกับสวนอนันตยศมีงานรับผิดชอบมากขึ้น งบประมาณหน้า อบจ.ลำปาง สนับสนุนงบประมาณมาให้อีกสามล้านกว่าบาท เพื่อมาปรับปรุงสวน ให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจ้างคนงานดูแลสวนอนันตยศเพิ่ม ต้องมียาม หรือ กู้ภัย ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อดูแล งบประมาณด้านนี้ที่ผมขอเพิ่มมาเพื่อมาจ้างคนทำงานตรงนี้ การบริหารผมก็ทำตามหน้าที่และระเบียบกฎหมายทุกอย่าง ขอให้สภาได้พิจารณาด้วยครับ

นายวสันต์ - ตามที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวไป ท่านนายกฯ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาของตำบลห้างฉัตรเรา ผ่าสมาชิกสภาทุกท่านแจ้ง สท.ศักดิ์ดา ด้วย เพราะ สท.ศักดิ์ดา ท่านได้แปรรูปที่ดินแล้วออกจากห้องประชุมไป เราอยากเห็นการพัฒนาเหมือนกัน จากที่ได้ไปประชุมมาทั้งอำเภอและจังหวัด มันเป็นนโยบายระดับจังหวัดมาแล้ว จึงอยากให้ทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาของท่านนายกฯ ในส่วนนี้ด้วยครับ

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก

ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า ท่านใดเห็นด้วยกับคำขอแปรรูปที่ดินของนายศักดิ์ดา อุปคำ หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จึงขอมติในที่ประชุมด้วยครับ

- ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคำขอแปรรูปที่ดินของ นายศักดิ์ดา อุปคำ จำนวน ๑ เสียงไม่เห็นด้วยจำนวน ๖ เสียง งดออกเสียงจำนวน ๓ เสียง (ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน)

ประธานสภา - สรุปว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับคำขอแปรญัตติของนายศักดิ์ดา อุปคำ ในวาระนี้มีเพียงเท่านี้

**๔.๒** **ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)**

ประธานสภา - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ จึงขอมติในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-, (ลาป่วย ๑ คน, ไม่อยู่ในที่ประชุมสภา ๑ คน)

นายกเทศมนตรี - ผมในนามคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมจะบริหารงบประมาณให้ดีที่สุด ขอขอบคุณครับ

ปลัดเทศบาล - สำหรับขั้นตอนต่อไป ท่านประธานสภาจะส่งร่างเทศบัญญัติฯ ไปยังนายอำเภอทางฉัตร ภายใน ๗ วันหลังจากนี้ เพื่อที่จะได้เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**

**๕.๑** **ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท**

ประธานสภา - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพื่อให้สภาได้พิจารณา

นายกเทศมนตรี - เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในปริมาณงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท เดิม ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๗๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (สถานีอนามัย เดิม) จุดพิกัดโครงการ N ๒๐๒๗๘๖๒ E ๐๕๓๗๘๐๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทางฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า ๑๘๗ (๖) ซึ่งผิดพลาดในส่วนของสูง ๑๐.๐๐ เมตร แต่ในปริมาณงานที่ถูกต้อง เป็น ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นอำนาจของสภาฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ ในรายการนี้

นายทวิช - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ผมตรวจทานเอกสารเพื่อจะทำราคากลาง แต่เมื่ออ่านปริมาณงานแล้ว จากเดิม ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๗๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (สถานีอนามัย เดิม) จุดพิกัดโครงการ N ๒๐๒๗๘๖๒ E ๐๕๓๗๘๐๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทางฉัตรแม่ตาล พร้อมป้าย

มาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า ๑๘๗ (๖) ทั้งนี้ถ้าเอาตามเดิม ปริมาณงานจะเปลี่ยน เพราะสูง มีสองตัว จึงขอเปลี่ยนจากสูง ๑๐.๐๐ เมตร เป็นยาว ๑๐.๐๐ เมตร

ประธานสภา - ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณงานผิดพลาดได้ จึงขอให้สภาฯ พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป ขอให้สมาชิกได้ อภิปรายในโครงการนี้ต่อไป

นางสุภาภรณ์ - เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ งบประมาณฯ ตามที่ได้ชี้แจงแล้ว จึงเห็นด้วยในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีการอภิปราย

- จึงขอมติในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำ หมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ปริมาณงาน จากสูง ๑๐.๐๐ เมตร เป็น ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ด้วยเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-, (ลาป่วย ๑ คน, ไม่อยู่ในที่ประชุมสภา ๑ คน)

#### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกเทศมนตรี - ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว กลางเดือนหน้าขอความร่วมมือทางสภาจะมีเรื่องเสนอ ใหม่ จะดูงบประมาณคงค้างว่ามีโครงการใดยังไม่ได้ทำ จะมีการซ่อมแซมจุดใดบ้าง จะได้รับ ดำเนินการ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ไปสำรวจและเขียนคำร้องมา จะได้ยื่นญัตติให้ประธานสภา เพื่อขอเปิดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นายสวัสดิ์ - ชาวบ้านบ้านป็นจ้าวฝากสอบถามมา เงินสนับสนุนโครงการสลาภภัต ที่เทศบาลจะสนับสนุนให้มี หรือไม่มี

นายกเทศมนตรี - ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว

ปลัดเทศบาล - ผมขอแจ้งในที่ประชุมสภา ๓ เรื่องนะครับ

(๑) เทศบาลเราได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเทศบาล ได้จัดซื้อต้นเหลืองปรีดียาธรณ์ ซึ่งจะปลูกที่สวนอนันตยศ หลังจากประชุมสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้กัน

(๒) เนื่องจากระเบียบพัสดุที่ใช้อยู่เดิมได้ถูกยกเลิกแล้ว และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ช่วงนี้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ต้องศึกษารายละเอียดอีกมาก การดำเนินการอาจจะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากจัดซื้อ จัดจ้างใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีการทำเอกสารแบบเดิม เราจะไม่เห็นหน้าผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างต่าง ๆ หากไม่ทันก็คงต้องกันเงินงบประมาณไว้ในสิ้นเดือนกันยายน ระเบียบตัวใหม่ มี ๓ ประเภท ๑) แบบเชิญชวนทั่วไป มี e-market ของกรมบัญชีกลาง/e-bidding และสอบราคา ๒) แบบคัดเลือก และ ๓) แบบเฉพาะเจาะจง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

นางสุภาภรณ์ - แจ้งห้องน้ำมาปนสถานตำบลห้างฉัตร บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ด้านทางฝั่งของพระสงฆ์เข้าไม่ได้ มีหญ้าขึ้นสูง ช่วยให้คนงานทำความสะอาดสะอาดตากางให้ด้วย

นางสาวเพ็ญวิภา - ถนนเส้นบ้านใหม่ลมเย็น ที่เทศบาลเราได้ไปทำท่อระบายน้ำให้ แล้วมันมีหลุมลึก เราไม่ได้ถมให้เป็นหลุมลึก กว้างมาก เป็นอันตรายมาก ชาวบ้านแจ้งมาว่า อยากให้เทศบาลทำตะแกรงไปปิดด้วย ตอนนี้ชาวบ้านได้ทำป้ายปักไว้ว่า ระวังหลุม ขอให้ไปทำให้ด้วย

นายกเทศมนตรี - ขอขอบคุณครับ ขอให้เขียนคำร้องเข้ามาเนะครับ จะให้ช่างไปสำรวจดู และจะรีบดำเนินการแก้ไขให้

- **ที่ประชุมรับทราบ**

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี **นิวัฒน์ ตั้งตรง** ผู้บันทึกการประชุม  
(นิวัฒน์ ตั้งตรง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่อังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **สุภาภรณ์ นันทพันธ์** ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์)  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) **ปริญญา สุวรรณศรี** กรรมการ  
(นายปริญญา สุวรรณศรี)  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ) **ศักดิ์ดา อุปคำ** กรรมการ  
(นายศักดิ์ดา อุปคำ)  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่อังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **อาทิตย์ แสงบุญเรือง**  
(นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล